



บัญชี'บิณฑ'ทะเล 332 ล. 'นายกฯ'บิณฑเยี่ยมท่อม

'บิณฑ'บิณฑอุบลฯดูท่อมวันนี้ โวยโดนดำน้ำท่อม
เลี้ยงปลา ประชาชนระดมบริจาคเข้าบัญชี
'บิณฑ'ทะเล 332 ล้านบาท (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

บัญชี'บิณฑ'

'บิณฑ'โวยโดนดำน้ำท่อมเลี้ยงปลา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ตอนหนึ่งถึงสถานการณ์น้ำท่อมว่า สำหรับน้ำท่อม ได้สั่งให้ทำแก้มลิง แต่ก็ไม่ได้สั่งให้ทำแบบกระโจมกกระแจ็ก หรือสั่งให้ประชาชนเลี้ยงปลา มันเป็นคนละเรื่อง แต่พูดถึงแก้มลิงขนาดใหญ่เป็นทะเลสาบ ให้พื้นที่น้ำท่อมไหลลงมาสู่แก้มลิงนี้ได้ ระยะยาวจะเรียกทะเลสาบ ระยะสั้นจะเรียกว่าแก้มลิง รัฐจะต้องจ่ายค่าเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

"ช่วงนี้ก็ปล่อยปลาลงไปเพื่อให้ชาวบ้านได้จับ ไปกินไปขายไปใช้ ผมไม่ได้คิดง่ายๆ อย่างที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ใช่ให้คนปลูกข้าวเปลี่ยนมาเลี้ยงปลา ไปสร้างภาพลักษณ์ผมในทางที่ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดออกไปหรือพูดออกไป เป็นคนละเรื่องคนละประเด็น ถ้าผมคิดอย่างนั้นนะ ผมไม่ต้องเป็นนายกฯ หรือก เป็นผู้หุ้มยังไม่ได้เลย" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

รบ.ขอคุณระดมบริจาค

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอขอบคุณภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และประชาชน ที่ร่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านรายการ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่อม" โดยเงินทุกบาททุกสตางค์จากการบริจาคนี้ จะนำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และทั่วถึง ตาม

เจตนารมณ์ของผู้บริจาค โดยการรับบริจาคเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกองทุนที่เปิดไว้เพื่อรองรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคช่วยเหลือประชาชนในยามที่ประสบภัยในช่วงเวลาต่างๆ และรัฐบาลทำหน้าที่ดูแลและเป็นตัวกลางนำเงินบริจาคนี้ส่งให้ประชาชนที่ประสบภัย โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เงินบริจาคนี้ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ที่สำคัญรัฐบาลต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยกันมาอย่างต่อเนื่องด้วย

นายกฯบิณฑอุบลฯดูท่อม19ก.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 19 กันยายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดเดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี โดยจะออกเดินทางด้วยเครื่องบินเที่ยวพิเศษ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จากนั้นเวลา 14.00 น. นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์พักพิงมณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จากนั้นจะตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 83 ราย และจะเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปยังตลาดสดเทศบาล 3 สถานีวัดระดับน้ำ M7 เพื่อลงเรือตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยชุมชนริมแม่น้ำมูล และมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนและการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกฯ จะเก็บขยะในแม่น้ำมูลด้วย และเดินทางกลับกรุงเทพฯในเวลา 17.30 น.

ปลก.เผย4จว.ยังเจอท่อม

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยจาก



ช่วยเหลือ - บิณฑ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงชื่อดังและอาสาสมัครกู้ภัย ยังเดินทางมอบเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ 5,000 บาท ในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายน



อิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” และ “คาจิกิ” ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม

ทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ และวาทภัยในพื้นที่ 32 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองวารินชำราบ พิบูลย์มังสาหารสว่างวีระวง และตาลชุม คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในสิ้นเดือนนี้ โดยการแก้ไขสถานการณ์ในระยะเร่งด่วน ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังและลำน้ำสายสำคัญต่างๆ ในแต่ละจังหวัด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ เฉพาะเรื่องการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และจะยังคงบูรณาการการทำงานจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพดีโดยเร็วที่สุด สำหรับการช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางราชการ ใช้ระเบียบเงินทดรองราชการของกระทรวงการคลัง

แจกช่วยเหลือผู้เสียชีวิตแล้ว33ศพ

นายชยพลกล่าวถึงเงินบริจาค ที่รัฐบาลเปิดรับบริจาค นำเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของสำนักนายกรัฐมนตรี จะนำไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหมด ประมาณ หลังละ 2 แสนบาท ส่วนผู้เสียชีวิตในขณะนี้ มีจำนวน 34 ราย ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว 33 ราย โดยจัดการตามระเบียบรายละไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท แต่หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจะจ่ายเพิ่มเป็นรายละ 5 หมื่นบาท สำหรับพื้นที่เกษตร เกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนการเกิดภัยพิบัติ พื้นที่เสียหายทั้งหมด รายละไม่เกิน 30 ไร่ เช่น ข้าว ไม่เกิน 1,113 บาทต่อไร่ พืชไร่ ไม่เกิน 1,148 บาทต่อไร่ และพืชสวนอื่นๆ 1,690 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องติดตามสภาพอากาศ อย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนที่ตก และประเมินสถานการณ์

เป็นระยะ เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนได้ทันทั่วทั้ง รวมทั้งสั่งการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ทาง ปภ.จะมีการแถลงข่าวสถานการณ์ในภาพรวมเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าของเหตุการณ์ในแต่ละวัน ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อสายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อว.เตือน18-23ก.ย.ฝนหนัก

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ด้วยระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ พบว่าในวันที่ 18-23 กันยายนนี้ อิทธิพลจากร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักเป็นบางแห่ง

“ดังนั้น จึงอยากจะแจ้งให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักและอาจเกิดน้ำหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา ชุมพร ตรวาท จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร” นายสุวิทย์กล่าว

สธ.ส่ง42ทีมระดมฟื้นฟูจิตใจ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับทีมเอ็มแคท (MCATT) กรมสุขภาพจิต ในเขตชุมชนกุดตระกุ่ม ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ และชุมชนท่าบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และเข้าร่วมประชุมวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ สรุปการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีวาทภัย อุทกภัย และดินโคลนถล่ม จากพายุ

โพดุลและคาจิกิ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อุบลราชธานี ว่าได้นำเงินช่วยเหลือจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน มอบเป็นกำลังใจให้ชาวอุบลราชธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,110 บาท

รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านบุคลากรโรงพยาบาล (รพ.) พระศรีมหาโพธิ์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยได้ให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพและปัจจัยให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมามีด้วย

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจในภาวะวิกฤต หรือทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท ร่วมลงพื้นที่ให้การดูแลสภาพจิตใจร่วมกับทีมเอ็มแคทระดับอำเภอและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรายงานว่ามีทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทร่วมลงพื้นที่แล้วทั้งหมด 42 ทีม ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-วันที่ 15 กันยายน 2562 ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน พิชญ์โลก อุดรดิตต์ พิจิตร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น สกลนคร อานาจเจริญ ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และมุกดาหาร โดยได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจแก่ประชาชน การปฐมพยาบาลทางใจ การให้คำแนะนำในเรื่องการสังเกตอาการผิดปกติทางสุขภาพจิต กิจกรรมผ่อนคลายความเครียด มีการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น ในประเด็นเครียด เสียชีวิตเศร้าฆ่าตัวตาย และให้การวินิจฉัยและรักษา” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ผลการให้บริการสุขภาพจิต มีจำนวนผู้ประสบภัยเข้ารับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต รวม 21,442 ราย พบเครียดมาก 776 ราย ซึมเศร้า 89 ราย ต้องติดตามดูแลเป็นพิเศษ 193 ราย และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 19 ราย ได้มีการติดตามประเมินซ้ำ พบว่ายังมีความเครียดสูง แต่ไม่มีความคิดทำร้ายตนเอง จำนวน 3 ราย ซึ่งในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง จะส่งต่อให้พบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้าน และออกหน่วยติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ในรอบ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน หรือจนกว่าจะหมดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต

'บิณฑ'เบิก10ล.ช่วยชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายบิณฑ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงจิตอาสาชื่อดังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิทีมร่วมกตัญญู เดินทางมาเบิกเงินสดจำนวน 10 ล้านบาท เตรียมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 จุด



1,600 คริวเรือน ครอบคริวละ 5,000 บาท ทั้งนี้ ก่อนที่บิณฑจะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูล่วงหน้าเดินทางไปประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ตรวจสอบทะเบียนบ้าน และหัวหน้าครอบคริว เป็นตัวแทนรับเงินครอบคริวละ 5,000 บาท โดยเมื่อเวลา 21.00 น. ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 362 ล้านบาท

ส่วนยอดเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมผ่านรายการพิเศษ "ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม" ของรัฐบาลถ่ายทอดสดทางทีวี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.อยู่ที่ 263 ล้านบาท

ปอท.มอบสภ.วารินรับคดี

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) จ.นนทบุรี พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบ.ก.ปอท. ในฐานะโฆษก กบ.ปอท. กล่าวถึงกรณีพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. จะออกหมายเรียก หรือเชิญบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงติดต่อเลขที่บัญชีธนาคารของนายบิณฑ บรรลือฤทธิ์ ที่ใช้เปิดรับเงินบริจาคน้ำท่วมมาพบในวันที่ 24 กันยายนนั้นว่า หลังจากเกิดเหตุขึ้นมาจาก พล.ต.ต.โพธิ์พล น้อยหุ่น ผบ.ก.ปอท. ได้สั่งการให้ทางพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพบ แต่ภายหลังทราบว่านายบิณฑได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.วารินชำราบ ตนจึงประสานไปยัง ผกก. สภ.วารินชำราบ ทราบว่าทาง สภ.วารินชำราบรับดำเนินการในเรื่องของสำนวนการสอบสวนคดีนี้แล้ว ทาง ปอท.จะไม่ขอเข้าไปยุ่งในเรื่องของสำนวนการสอบสวน แต่ทาง ปอท.ก็ยังคงสนับสนุนทางด้านข้อมูลทางด้านเทคนิค หรือสิ่งที่ทางพนักงานสอบสวน สภ.วารินชำราบต้องการ ซึ่งทางฝ่ายสืบสวน ปอท.ได้ดำเนินการตรวจสอบไปบ้างแล้วในบางส่วนของข้อมูล และได้ส่งข้อมูลต่อให้พนักงานสอบสวน สภ.วารินชำราบนำไปประกอบสำนวนต่อไปแล้ว

ผู้ว่าฯเผยท่วมหนัก5อำเภอ

ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสุภชัย วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์อุทกภัยประจำวัน ซึ่งสถานการณ์ในวันนี้ (18 ก.ย.) จังหวัดอุบลราชธานียังคงมีน้ำท่วมอยู่ 11 อำเภอ

และสถานการณ์น้ำท่วมหนัก 5 อำเภอ ใน ขณะที่ 6 อำเภอระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว ส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำมูล อยู่ที่ 10.40 เมตร ลดลงจากวานนี้ 16 เซนติเมตร ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ห้วยสะคราม ลดลงจากวานนี้ 85 เซนติเมตร ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูล สูงกว่าแม่น้ำโขง 3.10 เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำออกสู่น้ำโขง คาดการณ์ว่าไม่ถึง 1 สัปดาห์ น้ำจะลดลงประมาณ 1 เมตร และหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม จะสามารถส่งประชาชนกลับบ้านได้ภายใน 2 สัปดาห์ ขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้เตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาและยกระดับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงโดยให้ผู้จัดการศูนย์เป็นผู้สอดส่องดูแลหากจุดใดที่มีผู้ป่วยให้มีการแสดงเครื่องหมายไว้หน้าเตียงเพื่อบ่งบอกว่าต้องการดูแลเป็นพิเศษ

นายสุภชัย แถลงด้วยว่า นอกจากนี้ มีการเร่งกู้ถนน 2 สาย ได้แก่สาย 231 อุบลราชธานี และสายอุบลราชธานี-วารินชำราบ บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย เพื่อคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชน และเร่งแจกจ่ายรถสุขาเคลื่อนที่และถุงยังชีพออกไปตามจุดพักพิง เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับความห่วงใยต่อทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงต่างๆ จะได้จัดทำที่พักให้สัตว์เลี้ยงรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

ทส.ระดมกำลังครั้งพ้นเก็บขยะ

นายโสภณ ทอดดี ผู้ตรวจราชการ ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นับจากที่นาย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส.ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา พร้อมได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ แจกถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยกว่า 1,000 คน ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายเดินทางให้การช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะยุติ

"วันนี้หน่วยงานสังกัด ทส.ในพื้นที่ รวม 520 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำ 8 คัน รถบรรทุกติดเครน 2 คัน รถจยยัสดั้ว 1 คัน รถบรรทุกขนาดเล็ก 15 คัน รถตู้ 5 คัน เรือ 7 ลำ รถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อให้บริการประชาชน 2 คัน ตลอดจนช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง เก็บขยะ

ซ่อมแซมที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหาย และให้บริการสนับสนุนน้ำดื่มตามศูนย์พักพิงต่างๆ อีกทั้ง ได้ช่วยกันเก็บขยะตักถังในระบบนิเวศ ทั้งตามถนนหนทาง ริมน้ำลำคลอง อาคารบ้านเรือน วัดวาอาราม ส่วนมากที่พบเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ขยะพลาสติก และเศษวัสดุที่ชำรุดเสียหาย โดยล่าสุดได้รับรายงาน ว่า สามารถเก็บรวบรวมขยะได้กว่า 12 ตันเศษ ซึ่งจะส่งไปให้กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป และให้เก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสารอันตรายที่อาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย" นายโสภณกล่าว

บางจุดเริ่มฟื้นฟูหลังน้ำลด

ผู้สื่อข่าวรายงานล่าสุดว่า สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งบางจุดในตัวเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบได้ลดลงแล้ว โดยที่วัดกุด (อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

บัญชี'บิณฑ'

คุณ ต.ในเมือง เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้นำรถน้ำและสายฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดบริเวณวัด หลังจากบริเวณนี้ถูกน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันน้ำในจุดนี้ลดลงจนหมดแล้ว สำหรับถนนหมายเลข 2404 เชื่อมใน-กันทรารมณีน้อยยังท่วมไม่สามารถผ่านได้ ส่วนถนนหมายเลข 231 และ 226 มีน้ำท่วมซึ่งแต่ยังสามารถสัญจรได้ โดยเจ้าหน้าที่แขวงทางอุบลราชธานีที่ 1 กรมทางหลวง นำเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวจราจรเพื่อใช้ได้ตามปกติ

โคราชระดมบริจาคช่วยท่วม

ที่ จ.นครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ระดมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาว จ.อุบลราชธานี ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม นำโดยนายเดชฤทธิ์ ฤทธิชัย นายอำเภอห้วยแถลง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มจิตอาสา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ระดมรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค